

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :		51258844	
Date : 26 พ.ค. 2551	Page : 19	No :	

# รับน้องสร้างสรรค์ ลัดยาบันร่วมมหา'ลัยภาคเหนือ

หลายปีที่ผ่านมา "กิจกรรมรับน้องใหม่" ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบของกิจกรรมดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดกิจกรรมลัดยาบันผู้นำกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยมีผู้นำนักศึกษา และคณาจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือจำนวน 53 สถาบัน จำนวน 200 คน เข้าร่วม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รศ.น.อ.ยุทธนา ตรีท่งงาน รองอธิการบดี มฟล.กล่าวว่า กิจกรรม "รับน้อง" ถือเป็นกระบวนการสร้างคนให้เป็นคน จากการเรียนรู้ผ่านชีวิตจริง แต่ด้วยความที่เป็นเด็ก การตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง อาจจะยัง



ขาดวุฒิภาวะ ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้น ดังนั้น การได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ซึ่งมีประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าคือ เวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยง แต่จะไม่เข้าไปสั่งการ อยากให้เด็กคิดเอง แต่อาจารย์จะคอยดูรวมทั้งให้การแนะนำเพื่อทำในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์และปลอดภัย

ด้าน อ.สมชัย โต้ะดม ที่ปรึกษา กิจกรรมนักศึกษา สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง กล่าวสนับสนุนกิจกรรมรับน้องว่าจะทำให้ให้นักศึกษามีความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมาจากต่างสถาบัน เป็นการเรียนรู้การทำงานจากชีวิตจริง และกระตุ้นให้นักศึกษาได้ทำสิ่งที่ดีให้กับส่วนรวม

ขณะที่ความเห็นของตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่มาร่วมทำลัดยาบันครั้งนี้ อย่าง "หนุ่ม" นฤพนบุญทัน อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง วิทยาเขตน่าน ตอกย้ำว่าการลงนามทำลัดยาบันในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการป้องกันการรับน้องรุนแรงเกินกว่าเหตุได้ เพราะเป็นการสร้างกรอบร่วมกันว่า สิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ ขณะเดียวกันยังสามารถนำแนวทางต่างๆ ที่หารือร่วมกัน มาวางแผน วางรูปแบบ ในการจัดกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ และปลอดภัย

บทสรุปของกิจกรรมรับน้อง ในปีการศึกษา 2551 จะเป็นเช่นไรนั้น คงต้องคอยติดตามกันต่อไป แต่อย่างน้อยสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคเหนือก็ได้พยายามสร้างมิติใหม่ขึ้นมา โดยการสร้างกรอบและแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย